

## CONCRETE OIL | Dầu Bê Tông

Giúp bề mặt bê tông và gạch không tráng men chống bụi bẩn tốt.



610 Trong bóng

### Mô tả sản phẩm:

Dầu ngấm thấm trong bóng vừa là một sự kết hợp độc đáo những ưu điểm của các loại dầu thực vật và sáp, không tạo thành mảng bám trên bề mặt mà thấm sâu vào bên trong. Việc ngấm thấm của dầu bê tông Osmo giúp cho bề mặt chống được nước và chất bẩn cũng như bụi bẩn. Bụi từ bề mặt láng hay bê tông được giảm đi đáng kể.

### Lời khuyên sử dụng:

Dầu bê tông Osmo thích hợp dùng cho các bề mặt như bê tông, đá nhân tạo, đá lát cũng như các loại đá tự nhiên được đánh bóng, chà nhám hay các bề mặt như gạch không tráng men. Đặc biệt thích hợp cho tấm ốp tường, sàn trong nhà bếp, nhà tắm cũng như mặt bàn, ngưỡng cửa sổ và bề mặt bàn bếp.

### Thành phần:

Được làm từ các loại dầu thực vật (như dầu hướng dương, dầu cây kếp, dầu đậu nành), sáp, paraffin, chất làm mau khô và các phụ gia chống thấm nước. Tinh chất trắng khử mùi (không chứa Benzen). VOC theo chuẩn châu Âu trong mức cho phép. Khai báo chi tiết của các thành phần có sẵn theo yêu cầu.

### Thông số Kỹ thuật:

Độ nhớt: 130 – 170 mPas

Mùi: nhạt/ nhẹ, không có mùi sau khi khô

Điểm sáng: > 61°C, theo DIN EN ISO 2719

Giá trị pH: Không yêu cầu



1 LỚP

### Bảo quản:

Bảo quản trong lon dầu đóng nắp được 5 năm hoặc lâu hơn. Nếu sương giá làm dầu đông đặc, hãy bảo quản ở nhiệt độ phòng khoảng 24h trước khi sử dụng.

### Chuẩn bị bề mặt gỗ:

Bề mặt phải thấm thấu được, sạch, khô. Dầu bê tông Osmo sẵn sàng để dùng. Nên làm mỏng và khuấy đều.

### Phương pháp áp dụng/ thi công:

Dùng bàn chải phẳng Osmo, bàn chải sàn, vải lau dầu hoặc Con lăn vi sợi thoa/ lau thật mỏng và tán đều. Loại bỏ dầu thừa (đọng lại hoặc vệt) bằng một miếng Pad hoặc một miếng vải không xơ. Đối với những khu vực lớn hơn, hãy loại bỏ dầu thừa bằng dụng cụ cao su và máy đánh dầu với miếng pad trắng. Quan trọng là dầu lỏng phải được hấp thụ vào bề mặt. Không được để chút dầu còn sót lại trên bề mặt. Để khô trong 8 - 10 giờ. Thông gió tốt khi để khô. Áp dụng lớp thứ hai cũng rất mỏng. Cũng không được để dầu dư thừa. Khi cải tạo các bề mặt đã được bôi dầu, chỉ cần lau 1 lớp dầu là đủ.

### Vệ sinh các dụng cụ:

Bằng chất vệ sinh cộ Osmo Brush Cleaner (không chứa các hợp chất mùi thơm)

### Thời gian khô:

Khoảng 8-10 tiếng (điều kiện khí hậu bình thường 23 °C / độ ẩm 50%). 36 tiếng nếu ngấm nhúng. Thông gió làm gỗ mau khô hơn. Nhiệt độ thấp hơn và/ hoặc độ ẩm không khí cao hơn có thể đẩy nhanh thời gian khô

**Độ bao phủ/ Định mức dùng:**

1 Lít dầu dùng khoảng 50 m<sup>2</sup>/ 1 lớp. Nó phụ thuộc đáng kể vào đặc tính của bề mặt. Tất cả thông tin được đề cập đến bề mặt nhẵn. Các bề mặt khác có thể dẫn đến sai lệch về độ che phủ.

**Lưu ý:**

Dầu làm tăng tông màu tự nhiên của bề mặt nền (hiệu ứng ướt vĩnh viễn). Thử dùng cho mẫu nhỏ là hoàn toàn cần thiết. Sự ngấm thấm có thể ảnh hưởng đến bề mặt chống trơn trượt ban đầu. Bề mặt màu trắng hoặc đá sáng màu sẽ có màu vàng nhạt khi dùng dầu. Độ nhạy axit của đá như Marble không bị ảnh hưởng. Bề mặt không thấm thấu như thủy tinh, gạch tráng men, gốm sứ không được áp dụng. Bề mặt nhạy cảm với dung môi như nhựa Plexiglas được bảo vệ. Thiếu sự thông gió sẽ làm chậm quá trình khô của bề mặt.

**Thận trọng:**

Đề xa tầm tay trẻ em. Không để dính vào mắt, da hoặc quần áo. Nếu cần tư vấn y tế, hãy chuẩn bị sẵn hộp đựng hoặc nhãn sản phẩm trong tay. Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc khu vực thông gió tốt.

**Cảnh báo:** Giặt/ Rửa sạch bất kỳ miếng vải đã qua sử dụng được ngâm tẩm với sản phẩm này ngay lập tức sau khi sử dụng hoặc bảo quản trong hộp kín (nguy cơ tự bốc cháy). Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu.

**Xử lý:**

Vứt bỏ sản phẩm thừa và bao bì trống rỗng theo hướng dẫn chính thức của địa phương (mã số chất thải 08 01 12). Chỉ có những lon trống hoàn toàn mới có thể được tái chế.

**Tông màu:**

**610** Trong bóng

**Kích thước/ Thể tích:**

0.75L; 2.5L

Thông tin được đề cập ở trên được cung cấp theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.